



ประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)  
เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)

ตามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด “๔๒ วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” (ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘) เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้ประสบปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ของทุกปี อันมีสาเหตุหลักจากพฤติกรรมเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การลักลอบเผาพื้นที่ป่าเพื่อเข้าใช้ประโยชน์จากป่า และการเคลื่อนย้ายของหมอกควันข้ามแดน จึงกำหนดห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด “๔๒ วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ นั้น

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่รุนแรง รวมถึงการลักลอบเข้าไปจุดไฟเผาป่าเพื่อบุกรุก ยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ทำไม้ ล่าสัตว์ อันเป็นการทำให้พื้นที่ป่าเสียหาย และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว และการคมนาคมโดยรวมเป็นอย่างยิ่ง อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) จึงออกประกาศ ดังนี้

๑. ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ในท้องที่ ตำบลป่าตึง ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน ตำบลท่าสุด ตำบลแม่ยาว ตำบลห้วยชมภู ตำบลคอยฮาง ตำบลนางแล ตำบลบ้านคู้ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลลาวาวี ตำบลแม่สรวย ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

๒. กรณีมีเหตุจำเป็นหรือเลี่ยงไม่ได้ ก่อนเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) จะต้องแจ้งอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) ทราบ เพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ไป

๓. ห้ามการเผาในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๒ ปี ถึง ๑๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๔. ในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ห้ามเผาขยะมูลฝอย กิ่งไม้ใบไม้ และการเผาในที่โล่งทุกชนิด หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้.....

ทั้งนี้ หากเป็นเจ้าของพื้นที่ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า หรือ  
เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้าแต่ละห้องที่ สามารถเข้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและดับไฟฟ้าในพื้นที่  
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อน แต่ให้ประสานงานปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่  
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) โดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายกมล แฝงบุบผา)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)